

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	น.ส. กัญญา ของสันเทียะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
2	น.ส. กาญจนา คนดี	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
3	น.ส. เขมจิรา เกรอด	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	
4	นาย จักรพงษ์ สุภายุทธ	วิศวกรปฏิบัติการ	
5	นาย ณรงค์ศักดิ์ กลิ่นหอม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
6	นาย ณัฐวัฒน์ บุญธรรม	นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ	
7	นาง ตะวัน ยิ้มประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
8	นาง ทิพวรรณ สังวร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
9	นาย ธรรมสิทธิ์ เพ็ชรศรีงาม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ	
10	น.ส. ธัญนิชา ดวงจิตสิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
11	น.ส. นภาพร พัฒนาเจริญชัย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
12	นาง นารินทร์ ฤกษ์ดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
13	นาง ปวีณา คำจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
14	นาง ปัทมา นงนวล	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
15	น.ส. พัชรียา ทานอก	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
16	นาง เพาพงา โภกิลกนิษฐ	นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	
17	น.ส. ภาริศา สำเนียงหงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
18	น.ส. ฤดีรัตน์ สุนทรแสง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
19	น.ส. วริษฐา จงพูนผล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
20	นาง วิจิต ประเสริฐผล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
21	น.ส. ศิริกาญจน์ มารยาตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	นาง สุพัฒตรา บัวหิรัญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นาง สุภาวรรณ ตรีราณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
24	น.ส. สุนนยา เหวรรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
25	นาย สุริยะะ ตรีราณี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	น.ส. หริกานต์ มุ่งพยาบาล	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
27	น.ส. อมรรัตน์ อำนวยสาร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	น.ส. อัจฉรา อนันต์สูง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
29	น.ส. อาทิตย์ โทณลักษณะ	นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	
30	น.ส. ภาษิตา สอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
31	น.ส. รสริน อนันต์ชนะชัย	ทันตแพทย์หญิง	
32	น.ส. ศุภิสรา อารังศักดิ์	ทันตแพทย์หญิง	
33	น.ส. ณัชชา ทศนพงศ์	ทันตแพทย์หญิง	
34	น.ส. นรีสา ปิติวัชรากุล	ทันตแพทย์หญิง	
35	น.ส. ปรียาพร สมศักดิ์	ทันตแพทย์หญิง	
36	น.ส. เพชรรัตน์ ฉัตรมงคลกิจ	ทันตแพทย์หญิง	
37	น.ส. เสาวนุช ภาสดา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
38	น.ส. พัดชนี วงศ์เตชะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
39	นาง ฐิตาภรณ์ ศรีสวัสดิ์(ปะที)	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
40	น.ส. เทวิกา ภัคสังข์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
41	น.ส. ศิรסקนิน คุณวุฒิ	พยาบาลปฏิบัติการ	
42	น.ส. รสสุคนธ์ สอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
43	น.ส. รสสุคนธ์ ธัญญาดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
44	นาย ชำนาญ เชื้อชวด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
45	น.ส. ศิริวรรณ เกตุมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
46	น.ส. ณัฐพร โยธาแข็ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
47	น.ส. อัญชลี ลำคำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
48	น.ส. มณฑิรา ชันท่าจัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
49	น.ส. จิรายุ จักขุดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
50	น.ส. ราชาวดี เมืองแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
51	นาย ทศรัศมี คำภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
52	น.ส. นิชชาภัทร สุวรรณ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	